

ส.ท.ภ.น.๒๕๖๖/๕๙



สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
(สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง)
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเวียง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์วิทยากร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายละเอียดโครงการฯ (ฉบับร่าง)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.รายละเอียดโครงการฯ (เฉพาะเขตพื้นที่ ๑๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.กำหนดการโครงการฯ (เฉพาะเขตพื้นที่ ๑๐)	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ กำหนดดำเนินการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ “โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” (หลักสูตรสำหรับผู้บริหารเทศบาลตำบล และหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เทศบาลตำบล ที่เป็นสมาชิกของสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ทั้ง ๑๗ จังหวัด ๕๓๑ เทศบาลตำบล วัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนในสถานะที่จะเป็นหน่วยรับงบประมาณ และสามารถจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือได้กำหนดแบ่งการจัดอบรมอ้างอิงจำแนกตามเขตพื้นที่ของกองจัดทำงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ จำนวน ๔ เขตพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากทางสำนักงานงบประมาณในการบรรยายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง เพื่อยื่นคำขอรับงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ในโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทางสำนักงานงบประมาณ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิงห์ทอง หนุมนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

งานเลขานุการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

โทร.๐๕๓-๗๙๕-๓๒๑ ต่อ ๑๒

Email : sannibatwiangthoeng@gmail.com